



พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ อารังไทย" และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตราด และนายกเทศมนตรีเมืองตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๖๑๔๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

๑. สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ อารังไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติ เกิดความรัก สามัคคี ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย โดยจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบ E-book ให้กระทรวงมหาดไทยใช้ประโยชน์ตามที่เห็นสมควร

๒. สำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการและบุคคลต่าง ๆ โดยทั่วไป ประกอบด้วย ๑) แนวทางการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และ ๒) การใช้ การชก หรือการแสดงธงชาติ โดยขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับ เพื่อทราบต่อไป

จังหวัดตราดจึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัด ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยและการใช้ การชก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.th "หัวข้อหนังสือเวียน" หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแลทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด



สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๒๘๒